



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มกฎหมาย โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๖ ต่อ ๒๖๑

ที่ พง ๐๐๓๓.๐๐๖/๑๓๕๖

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายพรศักดิ์ มธุรส เกษักรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) นายวรชัย ไฉยเย็น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) นายธนากร ศฤงคารชยธวัช ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตสาธารณสุข) นายภูวภัทร ศรีใส นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) นางวัชรีย์ ตัณฑชน ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด เข้ารับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถูกยกระดับให้เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดสำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้กำหนดเครื่องมือ การประเมินโดยให้หน่วยงานจัดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการ เพื่อการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

ในการนี้ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงามีแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จึงได้จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา เรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

วิมล วิมล

(นายวิเศษ กำลั้ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์)

ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลทับปุด

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา